

# ĐẢNG ỦY - HÒND - UBND - UB MTTQ XÃ NHÃ LỘNG

Nhã Lộng, ngày 16 tháng 9 năm 2024

## THƯ CẢM ƠN

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI) và mưa lũ sau bão đã làm cho nhiều xóm của xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt, chia cắt và cô lập, gây thiệt hại lớn về tài sản, vật nuôi, cây trồng làm ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong thời gian này, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nhã Lộng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của lãnh đạo Huyện ủy, HÒND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền của Tổ Quốc đã hỗ trợ nhiều về tinh thần và vật chất thiết yếu, cùng trang thiết bị, vật dụng cứu hộ chuyên dụng, để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đây là những món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần giúp đỡ địa phương và động viên Nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đến nay, cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn đã cơ bản đã ổn định.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trên địa bàn xã Nhã Lộng xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến Ban dân vận Trung ương; Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tỉnh ủy - HÒND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; Huyện ủy - HÒND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện, Trường quân sự Quân khu I, các đơn vị xã bạn, lực lượng tình nguyện, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ, động viên trong thời điểm khó khăn vừa qua.

Kính chúc quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M ĐẢNG ỦY - HÒND - UBND - UB MTTQ XÃ NHÃ LỘNG**

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**



**Dương Mạnh Hùng**